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รายงานการประชุมติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตามแผนการทำงานจากบา้น 
ผ่าน Video Conference  ประจำเดือนเมษายน 2563  ครั้งที่ 9 

วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563 
ผู้มาประชุม 
 ทำงานจากบ้าน 

1. นายสมบัติ  สาลีพัฒนา 
2. นายอุลิต  รัตนต้ังตระกูล 
3. นายไกรภูมิ  มิ่งแก้ว 
4. นายสมมนัส  แพรกทอง 
5. นางสาวกนกวรรณ  ย้ิมถนิ 
6. นางกานต์รวี  กาญจนกลุ 

 ทำงานปกติ 
7. นายพันธ์นพ  นาจะหมื่น 
8. นางสาวกมลวรรณ  ผลโภชน์ 

เริ่มประชุม เวลา 10.10 น. 

สรุปการประชุม ได้ดังน้ี 
 1. รับรองรายงานการประชุมติดตามการปฏิบัติงานฯ ครั้งที่ 9 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน 2563 
   2. ตามท่ี ผจน.บอ. ได้แจ้งในกลุ่ม line ‘พน.บอ.’ เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน 2563 เวลา 12.53 น. ให้ 
พน .บอ . พิจารณาดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดในแผนบริหารความต่อเน่ือง ตามแบบฟอร์ม           
BCP สบอ-4  ซึ่ง พน.บอ. ได้ให้นายไกรภูมิฯ ทราบและพิจารณาดำเนินการ พร้อมนำเสนอในการประชุมใน
วันที่ 17 เมษายน 2563 น้ัน  ผลปรากฏว่านายไกรภูมิฯ ได้นำเสนอ ผจน.บอ. โดยยังไม่ผ่านการพิจารณา
เบ้ืองต้นจาก พน.บอ. และเจ้าหน้าที่ฝ่ายฯ ที่เก่ียวข้อง ยังไม่ได้ร่วมพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล 
อาทิเช่น E-mail หมายเลขโทรศัพท์ ตลอดทั้งการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติราชการของฝ่ายฯ ประจำ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยนายไกรภูมิฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าเข้าใจคลาดเคลื่อน  ดังน้ัน จากเหตุการณ์น้ี 
ขอให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายฯ ทำความเข้าใจและยึดแนวทางการปฏิบัติให้ถูกต้องในครั้งต่อไปด้วย 
 3. การติดตามการดำเนินงานเรื่องต่าง ๆ  

3.1 นายไกรภูมิฯ ได้แจ้งว่าแผนบริหารความต่อเน่ืองตามแบบฟอร์ม BCP สบอ-1, BCP สบอ-2 
และ BCP สบอ-3  ส่วนบริหารจัดการน้ำได้ดำเนินการแล้ว และได้นำเสนอข้อมูลรายละเอียดแบบฟอร์ม    
BCP สบอ-4 ที่ได้ดำเนินการ  ซึ่ง พน.บอ. ขอปรับแก้ ๑) งานที่ปฏิบัติโดยให้ยึดตามแผนการปฏิบัติราชการ
ของฝ่ายฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ๒) รูปแบบการใส่เครื่องหมายในหมายเลขโทรศัพท์ และ       
๓) แก้ไข E-mail ของ พน.บอ. เป็นอักษรตัวเล็ก  และขอให้นายไกรภูมิฯ ดำเนินการ ๑) แจ้งข้อมูลหมายเลข
โทรศัพท์ และ E-mail ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายฯ ในกลุ่ม line ‘พน.บอ.’ โดยขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนช่วยตรวจสอบ
ความถูกต้องและแจ้งยืนยัน และ 2) ปรับแก้ข้อมูลรายละเอียดตามแบบฟอร์ม BCP สบอ.-4 ส่งให้ พน.บอ. 
พิจารณาก่อนเวลา 12.00 น. เพ่ือดำเนินการส่งให้ส่วนยุทธศาสตร์ต่อไป 

 



 

กมลวรรณ / รายงาน 
สมบัติ / ตรวจ 

3.2 นางสาวกมลวรรณฯ ได้นำเสนอบัญชีรายการวัสดุสำนักงานของฝ่ายฯ ที่ได้จัดทำร่วมกับ   
นางกานต์รวีฯ ซึ่งที่ประชุมมีการให้ข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

- พน.บอ. ต้ังข้อสังเกตว่าขาดรายการวัสดุสำนักงานท่ีได้จัดซื้อเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
และรายการวัสดุยังไม่ครบถ้วน  ซึ่งสามารถตรวจทานได้จากรายงานความต้องการพัสดุในปีที่ผ่านมา  และ
ขอให้เพ่ิมช่อง ‘การเบิกใช้วัสดุสำนักงาน’ โดยมีการระบุวันและช่ือผู้เบิก และให้นำวัสดุที่เบิกก่อนมาใช้ก่อน 

- นายอุลิตฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะในการทำแบบฟอร์ม คือ ให้ทำขึ้นมา 1 ช่อง เป็นการรวม
ต้ังแต่การเบิกพัสดุต้ังแต่อดีตจนถึงปี 2563 ว่ามีวัสดุสำนักงานเท่าไหร่ เพราะแต่ละรายการจะมีการระบุ     
ปี พ.ศ. ว่าได้รับการเบิกเมื่อไหร่ และถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการเบิกวัสดุสำนักงานของฝ่ายฯ ให้นำของเก่า
มาใช้ก่อน เพ่ือให้แบบฟอร์มกระชับมากขึ้น ในส่วนของการเบิกพัสดุให้ทำบันทึกลงในการเบิกจ่าย จำนวน
เท่าไหร่ ยอดคงเหลือเท่าไหร่ ให้เพ่ิมการบันทึกของผู้เบิกพัสดุลงไปว่านำไปใช้ในส่วนไหน 

ขอให้นางสาวกมลวรรณฯ รับข้อเสนอแนะไว้ เพ่ือนำไปปรับปรุงให้สมบูรณ์ขึ้น โดยอาจจะ
ปรึกษานายอุลิตฯ อีกครั้ง ก่อนนำเสนอในที่ประชุมสัปดาห์หน้า และขอให้นายพันธ์นพฯ ช่วยร่วมตรวจสอบ
รายการวัสดุสำนักงานอีกทางหน่ึง 

ปิดประชุม  เวลา 10.57 น. 


